

opusdei.org

Thư Đức Giám quản – tháng 9 năm 2014

Đức Cha Javier Echevarria mời gọi chúng ta chạy đến với Mẹ Maria xin Mẹ giúp ta chuẩn bị thật tốt Lễ Phong Chân phước Đức Cha Alvaro del Portillo và cầu nguyện thật nhiều cho những người đang chịu đau khổ vì cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới.

23-10-2014

Các con thân mến: Nguyện xin Chúa Giê-su gìn giữ các con của Cha!

Chúng ta đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng trước đại lễ Phong Chân phước Đức Cha Don Alvaro rất yêu dấu của chúng ta. Thật là lâu mà cũng thật là nhanh đến ngày 27 tháng 9! Đức Cha Don Alvaro cũng từng có kinh nghiệm tương tự trong những tuần lễ trước ngày phong Chân phước Cha Thánh Josemaria Escriva. Ngài đã gửi cho cha mấy lời mà cha muốn dùng cho chính mình trong bối cảnh hiện nay: "Để lãnh nhận vô vàn ơn phước mà Chúa chúng ta và Mẹ đầy ơn phước tuôn đổ xuống các tâm hồn... hãy chuẩn bị tâm hồn thật tốt. Hãy tìm kiếm Chúa trong tâm hồn và nói chuyện với Người thường xuyên. Thực hành các việc đạo đức thật tốt, và quảng đại dâng những mỗi mọt và những việc không vừa ý có thể xảy ra trong chuyến đi." [1] Các con thấy đó, lời mời gọi này hoàn toàn có tính thời sự.

Trước đây, cha có gợi ý một vài cách thức có thể giúp chúng ta chuẩn bị

tâm hồn cho sự kiện này. Giờ đây, có lẽ là trong tinh lặng cầu nguyện, mỗi người các con có thể tự hỏi mình đã nuôi dưỡng lòng ao ước chuẩn bị bản thân cách tốt hơn để lãnh nhận hồng ân mà Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên tâm hồn chúng ta, bằng những quyết tâm cụ thể và quảng đại chiến đấu mỗi ngày. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn còn khoảng thời gian bốn tuần để sửa soạn tâm hồn qua việc đào sâu tình con thảo và lòng đạo đức của mỗi người.

Các ngày lễ kính Đức Maria mà chúng ta mừng kính gần như mỗi tuần trong suốt tháng 9 sẽ chấp cánh cho những khát khao này. Ngày 8 tháng 9 là Lễ Sinh nhật Đức Maria, Đấng Thánh Thiện, tạo vật hoàn hảo nhất trước mặt Thiên Chúa, Đấng tràn đầy ân phúc từ giây phút Vô Nhiễm Nguyên Tội, và lớn dần từng ngày trong sự tròn đầy cho đến khi Mẹ được cất nhắc về trời, cả hồn lẫn xác. Đây chính là lúc thuận tiện để

chạy đến nhờ Mẹ chuyển cầu trong niềm xác tín canh tân, xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ cho chúng ta biết thanh tẩy những yếu đuối, lỗi lầm, cho dù là những thiếu sót nhỏ nhất. Để thực hành điều đó, chúng ta hãy dọn mình thật cẩn thận lãnh nhận Bí tích Hòa giải và giúp những người khác chuẩn bị chu đáo khi đến với Bí tích của lòng thương xót và niềm vui này.

Ngày 12, chúng ta cử hành Lễ nhớ Danh Thánh Đức Maria. Thật vui sướng biết bao khi tung hô Danh Thánh Mẹ! Thánh Bênêđô nói rằng Danh Thánh Đức Giêsu là "mật ngọt trong miệng, khúc hát du dương bên tai, niềm hân hoan cho tâm hồn". [2] Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự với Danh Thánh Đức Maria. Vì thế, cha đề nghị là trong những ngày sắp đến, chúng ta hãy nỗ lực đặc biệt khi đọc kinh Kính Mừng, đặc biệt khi lần chuỗi Mân Côi. Việc lặp đi lặp lại nhưng luôn tươi mới Danh Thánh ngọt ngào mà Chúa đã chọn cho Mẹ

giống như việc thoa dầu khiến cho những thất bại trở nên êm dịu hơn, như một giai điệu du dương làm ngắt gãy đôi tai, như một miếng ngon nơi đầu lưỡi.

Vào giữa tháng, tức ngày 15, sau khi cử hành Lễ Suy tôn Thánh Giá, *iuxta crucem Jesu*, chúng ta sẽ kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi, Đấng đã đứng bên Thánh Giá và kết hợp mật thiết với hiến tế của Con Mẹ, nơi mà Mẹ đã nhận chúng ta làm con cái Mẹ. [3] Cha còn có thể nói gì khác hơn là chúng ta hãy kết hiệp cách vui tươi những hy sinh nhỏ bé vào công cuộc cứu độ. Như thế chúng ta sẽ dễ dàng làm Chúa cảm động mà tuôn đổ ơn lành của Người cho chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà Hội Thánh kính nhớ Mẹ Sầu Bi ngay sau Lễ Suy tôn Thánh Giá. Mẹ Hội Thánh muốn khơi dậy nơi chúng ta "lòng sùng kính sâu sắc dành cho Chúa Kitô chịu đóng đinh và lòng yêu mến dịu dàng con thảo dành cho Đức Maria, Mẹ Thiên

Chúa và cũng là Mẹ chúng ta, Đấng đã đứng vững dưới chân Thánh Giá, một mình hay hầu như một mình, với tâm hồn nát tan đau đớn.

"Các con của cha, phần các con, hãy thừa điều gì đó với Chúa và với Mẹ. Hãy nói với Mẹ như chúng ta nói với mẹ mình khi thấy mẹ bị xúc phạm và ngược đãi, là mục tiêu của những cái nhìn ác cảm. Mẹ chịu đựng tất cả vì yêu Con mình. Mẹ ước gì mình bị đóng đinh, đón nhận mọi tủ nhục và khinh khi." [4]

Ngày 15 cũng là ngày kỷ niệm Cha Don Alvaro được chọn lựa làm người Kế vị đầu tiên của Thánh Josemaria để dẫn dắt Opus Dei. Cha mời gọi các con hãy thường xuyên cầu nguyện bằng lời nguyện trên thẻ kinh của Ngài, xin Ngài chuyển cầu cho những nhu cầu của Giáo Hội, của Hội, của thế giới và của mỗi người. Với diện mạo thật đau buồn của một thế giới đầy chia rẽ, nơi con người trở thành

kẻ thù của nhau, các gia đình tan nát vì bất hòa, lời hứa thiêng liêng của bình an và hiệp nhất, được công bố trong Cựu Ước và được Tân Ước nhấn mạnh cách hùng hồn, "là một lời hứa đầy hy vọng dành cho chúng ta: nó chỉ ra một tương lai mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, lời hứa đó không thể tách rời một mệnh lệnh: mệnh lệnh hãy quay về với Thiên Chúa và hết lòng tuân giữ giới luật của Người (x. Dt 30,2-3). Quà tặng của Thiên Chúa bao gồm hòa giải, hiệp nhất và bình an không thể tách rời khỏi ơn hoán cải, thay đổi tâm hồn có thể biến đổi cuộc đời và lịch sử, của từng cá nhân cũng như của cả dân tộc". [5]

Cuối cùng, ngày 24 tháng 9, lễ nhớ Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tội sẽ được cử hành ở một số nơi. Sự bênh đỡ của Đức Mẹ gắn liền với lịch sử của Opus Dei. Cha Thánh Sáng lập đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ vào nhiều dịp, và đặc biệt năm 1946

trước khi ngài đi Roma lần đầu tiên và khi quay về. Với sự trợ giúp của Cha Don Alvaro, chúng ta đặt vào tay Đức Mẹ với niềm tin tưởng đặc biệt những hoa trái thiêng liêng của những ngày tới đây.

Như cuối thư tháng trước, một lần nữa cha xin các con đừng quên các anh chị em đồng loại đang chịu nhiều bách hại đau khổ vì đức tin của mình ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hãy nghĩ xem có thể làm được gì. Cho dù xa cách về mặt địa lý, chúng ta vẫn có thể yểm trợ họ qua việc cầu nguyện, hy sinh, và đóng góp vật chất bất cứ khi nào có thể. Và trên hết bằng việc trung thành với trách nhiệm của người Kitô hữu. Thánh Josemaria đã viết: "những nỗ lực tông đồ của chúng ta sẽ góp phần vào nền hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc, cho sự công bằng, tránh chiến tranh và chia rẽ, tránh sự ích kỷ giữa các quốc gia và các cá nhân. Vì mọi người sẽ nhận ra mình thuộc

về một gia đình nhân loại vĩ đại mà chính Chúa muốn làm cho nên thiện hảo." [6]

Mọi cuộc chiến tranh đều là tai họa cho nhân loại, nhưng chúng đặc biệt kinh hoàng khi bị kích động bởi những lý do sai lạc và báng bổ Danh Thánh Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm thường lên án. Đặc biệt, trong những tuần lễ qua, tình hình của các Kitô hữu và các cộng đoàn tôn giáo khác tại Irak, Syria, Nigeria và nhiều nơi khác đã trở thành bi kịch. Trước những hành động tàn bạo mà các anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu, Đức Thánh Cha trong bài giảng lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Máttá đã nói đến một sự liên đới mới. "Ngày nay, Giáo Hội có nhiều chứng nhân hơn, nhiều vị tử đạo hơn cả những thế kỷ đầu tiên. Vì thế trong suốt Thánh Lễ này, khi nhớ đến các bậc tổ tiên vinh hiển ở Roma đây, chúng ta hãy nghĩ đến những

người anh em đang chịu bách hại, đau khổ và máu của họ đang nuôi dưỡng hạt giống của vô số những Giáo Hội nhỏ bé đang được hình thành. Hãy cầu nguyện cho họ và cho cả chúng ta." [7]

Trong tháng cử hành Lễ phong Chân phước này, chúng ta hãy cầu xin Cha Don Alvaro cho hòa bình thế giới, đặc biệt cho niềm an ủi đến với các tín hữu và những người thiện tâm khác đang bị bách hại vì đức tin của họ. Thời niên thiếu, Cha Alvaro đã chịu đựng cuộc bách hại tôn giáo và đối mặt với tình trạng có thể tử vì đạo, và Ngài hoàn toàn sẵn sàng đón nhận nếu Chúa muốn điều đó. Trong một cuộc lục soát vào những tháng đầu của cuộc nội chiến Tây Ban Nha, quân lính đã tìm thấy một tượng Chúa chịu nạn trong túi áo Ngài, một lý do cũng đủ để bị tổng giam và kết án nặng nề.

Điều tương tự cũng xảy khi Ngài ở tù, Ngài bị một số lính gác đe dọa, thậm chí dí súng vào thái dương Ngài. Ngài đã phó thác bản thân trong tay Chúa, không tỏ ra dù chỉ là một thái độ nhỏ nhen chối bỏ Đức Tin và niềm Trông Cậy đã ăn rễ sâu trong tâm hồn Ngài. Cha tin chắc rằng Ngài sẽ chuyển những lời nguyện cầu này lên Chúa với một hiệu lực đặc biệt. Có lẽ chúng ta có thể lặp lại lời cầu nguyện mà Thánh Josemaria đã viết trong hoàn cảnh tương tự: "Thật đẹp lời nguyện con nên cầu thường xuyên: đó là lời của một người bạn cầu nguyện cho một vị linh mục đang bị cầm tù vì sự hận thù tôn giáo. "Lạy Chúa, xin hãy an ủi vị linh mục ấy, bởi vì chính vì Chúa mà ngài đang bị hành hạ. Các linh mục đang gánh chịu biết bao khổ đau vì phụng sự Chúa!" [8]

Đồng thời, chúng ta hãy noi theo đức tin chân chính của những vị tử đạo thời nay ấy. Hãy cầu xin các ngài ở trên trời phù trợ và giúp chúng ta

nên những nhân chứng cho Tình Yêu của Chúa Kitô giữa gia đình, xóm làng, nơi thành phố, quốc gia chúng ta đang sống và trên toàn thế giới, cũng như giữa những người nghèo khổ và đau yếu. Xin cho tất cả Kitô hữu chúng ta, giống như các vị tử đạo, biết sống sao để nên ánh sáng giữa thế giới hôm nay vốn đang rất cần những người gieo rắc bình an và niềm vui.

Cha xin nhắc lại việc chuẩn bị cho ngày 27 và 28 tháng 9 tại Madrid và 30 tháng 9 tại Roma. Như vị tân Chân phước đã đề nghị chúng ta "cố gắng tuân theo các hướng dẫn, vốn không nhiều nhưng cần thiết để các nghi lễ diễn ra tốt đẹp và tạo điều kiện thuận tiện cho mọi người hiện diện được hưởng các ơn ích thiêng liêng. Đặc biệt, các con của cha, hãy sống những ngày này với thật nhiều tinh thần siêu nhiên; hãy thể hiện lòng sùng kính của các con trong các nghi

lễ phụng vụ cách tự nhiên và đơn
sơ". [9]

Hãy cố gắng thông báo điều này đến
mọi người gần xa sẽ đồng hành với
chúng ta trong sự kiện này. Đó sẽ là
căn nguyên niềm vui cho mọi người
nhận thấy rằng tất cả những người
tham dự Thánh Lễ phong Chân
phước và các Thánh Lễ Tạ ơn được tổ
chức vào những ngày sau đó sẽ đồng
thanh hiệp lòng đối đáp với chủ tế.

"Và hãy để những lời hát, những bài
ca tạ ơn Chúa và tâm tình hân hoan
cất cao, vang lên tận trời cao với sức
mạnh của Tình Yêu: *et clamor meus
ad te veniat* (Tv 101 [102], 2). Cha Don
Alvaro từng nhấn mạnh: "Trong các
nghị thức phụng vụ, những lời cầu
nguyện và tiếng hát của các con sẽ
phải là "tiếng kêu vang" đầy ý nghĩa
siêu nhiên, thấm đẫm một tinh thần
cầu nguyện và niềm vui thanh bình."
[10]

Chúng ta cũng hãy cố gắng thêm nhiều yêu thương vào giờ cầu Thánh Thể vào thứ Sáu đầu tháng này. Hãy tăng cường việc "tông đồ của bí tích Hòa giải" mà Cha Don Alvaro rất yêu mến, và hãy thêm lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ý nguyện của Ngài. Hôm qua, cha đã truyền chức linh mục cho hai thành viên của Hội. Hãy cầu nguyện cho các cha ấy và cho tất cả các linh mục.

Cha đặc biệt vui mừng thông báo, với sự đồng hành của các con, cha đã có thể đến với các con cái của cha ở Venezuela và kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của cha ở đó. Sẽ có nhiều hoa trái thiêng liêng triển nở từ những nỗ lực tông đồ nơi ấy.

Cha kết thư ở đây. Cha cam đoan với các con rằng các con luôn hiện diện trong những lời cầu nguyện của cha, đặc biệt với những ai vì nhiều lý do khác nhau không thể đi tham dự đại

lễ phong Chân phước Đức Cha Don Alvaro. Như cha đã nói với các con, chúng ta sẽ luôn kết hiệp mật thiết với nhau trong lời cầu nguyện và những ý nguyện.

Với tất cả lòng yêu mến, cha chúc lành cho các con và đặc biệt luôn nhớ các con.

Cha của các con,

+ Javier

Torre-ciudad, ngày 1 tháng 9 năm 2014

[1] Đức Cha Don Alvaro, *Thư tín*, 27/04/1992.

[2] Thánh Bernard, *Bài giảng 15 vì Bài ca của những bài ca*, III, số 6 ("Opera Omnia," ed. Cister, 1957, I, p. 86).

[3] X. Ga 19,26-27.

[4] Thánh Josemaría, *Ghi chú từ một buổi suy niệm*, 15/09/1970.

[5] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, *Bài giảng ở Seoul*, 18/08/2014.

[6] Thánh Josemaría, *Thư tín*, 9/1/1932, số 38.

[7] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, *Bài giảng*, 30/6/2014.

[8] Thánh Josemaría, *Lò Rèn*, số 258.

[9] Đức Cha Don Alvaro, *Thư tín*, 27/04/1992.

[10] *Tài liệu đã dẫn*